

~~51-2-01~~

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะนิติวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

9-1-06

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.

ผู้มาประชุม

๑. พ.ต.อ.อุทัย	ติระวนินทร	คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์/ ประธาน
๒. พ.ต.อ.สันต์	สุขวัจน์	รองคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
๓. พ.ต.อ.หญิง พัชรา	สินลอยมา	ศ.(สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๔. พ.ต.อ.พงษ์พิชญ์	ภักดีณรงค์	รศ.(สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๕. พ.ต.อ.วรวิทย์	ชุมวรฐายี	ผศ.(สบ ๔) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๖. พ.ต.ท.หญิง สิริมงคล	กล้าปราบศึก	อาจารย์ (สบ ๓) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๗. พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์	ธนวัฒน์วงศ์ธร	อาจารย์ (สบ ๓) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๘. พ.ต.ท.วรชัย	วิษณุพาณิชย์	ผศ. (สบ ๓) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๙. พ.ต.ท.หญิง อนุญา	เอกธำรงค์กุล	รอง ผกก.สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๐. พ.ต.ท.สุรัตน์	สาเรือง	ผศ. (สบ ๓) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๑. พ.ต.ท.สุฤษดิ์	สืบพงษ์ศิริ	อาจารย์ (สบ ๒) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๒. พ.ต.ท.หญิง กนกพร	แสนแก้ว	อาจารย์ (สบ ๒) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๓. พ.ต.ต.กิตติกร	นิยมสอน	สว.สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๔. ร.ต.ต.หญิง มยุรี	เกลี้ยกลาง	รอง สว.สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๕. ร.ต.ต.หญิง อีรภัทร์	เหรียญขำ	รอง สว.สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
๑๖. ส.ต.ท.หญิง ปรียานุช	ใจเต็ม	ผบ.หมู่ สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ ก็ได้มีการกำหนดพันธกิจเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา รร.นรต.ไปนั้น กระผมจึงต้องดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อกำหนดแผนกพรบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของคณะนิติวิทยาศาสตร์
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
ในวาระนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะเห็นว่าผลการประเมินจะอยู่ในระดับดี ทั้งในด้านการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กรรมการหรือที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการให้บริการเรื่องห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางนิติ

พ.ต.ท.หญิง กนกพร

วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการนำข้อต่อ หรือ ข้อเสนอแนะในการขอรับบริการมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม

สำหรับสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการบริการวิชาการแก่สังคม ประเด็นหลักจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการการบริการวิชาการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่จัดทำขึ้นในปีไม่ได้ใช้งบประมาณของคณะแต่อย่างใด ยกเว้นในส่วนของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนอาจารย์ที่ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมส่วนใหญ่ก็จะไปให้บริการในลักษณะของการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ และก็ไม่ได้มีการเบิกงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พัก

พ.ต.อ.สันต์

กระผมเห็นว่าคณะจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจนและมีโครงการประกอบการของงบประมาณ เพื่อจะได้เป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเคยเสนอโครงการในลักษณะดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของงบประมาณ

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำการสำรวจเรียบร้อยแล้ว วัสดุที่หมดไปหรือเหลือน้อยก็ได้มีการจัดซื้อเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับหลักสูตร นรต. หลักสูตร วท.ม. และการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น จากการสำรวจพบว่าไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย ใดๆก็ตามอาจจะขอค่าจ้างเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีผู้ขอใช้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ขอให้เขียนแบบการขอใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกับประเมินผลการใช้งานทุกครั้ง เพื่อจะได้ตรวจสอบได้และนำไปปรับปรุงได้

ประธาน

การให้บริการวิชาการแก่สังคมนับเป็นสิ่งที่อาจารย์ควรทำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม และที่สำคัญตาม ประกาศ รร.นรต. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ก.พ.๒๕๕๕ ได้กำหนดให้อาจารย์ต้องให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วย

สำหรับเรื่องงบประมาณก็จะมีการดำเนินการตามขอเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามที่ พ.ต.อ.สันต์ เสนอ

พ.ต.อ.สันต์

กระผมมีความเห็นว่าถ้ามีการของงบประมาณด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ก็น่าจะมีการสำรวจความต้องการของชุมชนด้วยเพื่อจะได้จัดโครงการให้เป็นไปตามความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

พ.ต.ท.หญิง กนกพร

ในเรื่องของการสำรวจความต้องการของชุมชน ในปี ๒๕๕๕ ก็ได้เริ่มจากหน่วยงานใกล้เคียง คือ สภ.สามพราน แต่ก็ดำเนินการได้อย่างจำกัดเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณทางคณะจึงดำเนินการได้เพียงแต่เชิญ พงส. มาร่วมประชุม รับทราบปัญหาในการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การส่งตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางคณะนิติวิทยาศาสตร์จึงดำเนินการในลักษณะแจกคู่มือการป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ และนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ของคณะเพื่อให้ดาวนโหลด ซึ่งถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็น่าจะเป็นลักษณะการบรรยายพิเศษหรือฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์วัตถุพยาน เพื่อจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ในปีนี้ก็อาจจะทำเป็นแบบสำรวจความต้องการการให้บริการทางวิชาการ หรือเชิญพนักงานสอบสวนมาร่วมประชุมอีกเพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้วย

ประธาน

เห็นด้วยกับที่ พ.ต.อ.สันต์ และ พ.ต.ท.หญิง กนกพร เสนอ ถ้ามีงบประมาณเพียงพออาจพิจารณา
บรรยายพิเศษหรือฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์วัตถุพยาน
ในการประชุมครั้งต่อไปให้เชิญพนักงานสอบสวน สภ.สามพรานมาร่วมประชุมด้วย
วาระต่อไปก็เป็นเรื่องของการทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม ปี ๒๕๕๖ ไม่ทราบว่าที่ประชุมมี
ความคิดเห็นอย่างไร

พ.ต.ท.หญิง กนกพร

ดิฉันได้ร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคม และได้แจกจ่ายในที่ประชุมแล้ว ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็น
ด้วยหรือไม่ หรือจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

พ.ต.ท.วรวัช

เนื่องจากปีนี้คณะมีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาแก่สังคมเพียงโครงการเดียวและ
ไม่มีการใช้งบประมาณแต่อย่างใด ก็น่าจะใช้ตามร่างแผนที่ พ.ต.ท.หญิง กนกพร เสนอ ได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

พ.ต.ท.หญิง กนกพร

สำหรับระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เห็นควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขจากเดิมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งดิฉันได้ปรับแก้ไขและแจกจ่ายในที่ประชุม
แล้ว ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ และจะมีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธาน

วาระต่อไปจะเป็นการเน้นย้ำว่ากรณีที่อาจารย์ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้วขอให้นำมาบูรณา
การด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อ นรต.จะได้รับประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ จะต้องมีการถ่ายทอด
ให้อาจารย์คนอื่นๆ ด้วย เพราะจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่

นอกจากมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ก็จะต้องบูรณาการ
กับการวิจัยด้วย ซึ่งการวิจัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์ทุกคนจะต้องให้ความสนใจ สุดท้ายก็ต้องมีการ
ประเมินผลเพื่อจะได้นำมาปรับปรุง พัฒนาให้บริการวิชาการแก่สังคม การเรียนการสอน การวิจัย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(กนกพร แสนแก้ว)

ส.ต.ท.หญิง

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(ปรียานุช ใจเดิม)